

QUỐC HỘI TIẾN HÀNH CHẤT VẤN...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu Phạm Văn Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) chất vấn tại hội trường.

tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, cơ cấu nông sản theo hướng sản xuất hàng hóa và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Mặt khác, để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện thì vấn đề vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông hiện nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn, khó có khả năng đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng có giải pháp để giải quyết các vấn đề trên.

Cùng tham gia chất vấn, đại biểu Bùi Văn Xuyên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính sớm quan tâm giải quyết, khẩn

trương rà soát, lập danh mục để đưa vào trả nợ xây dựng cơ bản, bố trí hoàn chỉnh trước khi bổ sung các dự án mới. Để nghị cần làm rõ trách nhiệm trong phân bổ vốn đầu tư cũng như chi ngân sách, có những nơi thì nợ đọng hàng nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp và chủ đầu tư mong chờ hàng ngày nhưng cũng có những chỗ thì hàng chục nghìn tỷ đồng suốt từ năm 2017 cho đến nay không chi được phải chuyển nguồn sang năm 2018. Để nghị sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này, không để tái diễn và cần thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công và các luật pháp liên quan đến chi tiêu ngân sách của nhà nước trong thời gian tới.

HỘI THẢO BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

BHXH, BHYT. Tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo, Báo Thái Bình đã tham luận với chủ đề "Báo Thái Bình với công tác tuyên truyền chính sách BHYT và chống lạm dụng khám chữa bệnh BHYT".

Hội thảo báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách

mạng công nghệ 4.0 được tổ chức là dịp để ngành Bảo hiểm xã hội, lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về truyền thông chính sách BHXH, BHYT từ đó nâng cao vai trò của báo chí trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

công nghiệp tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phổ biến, hướng dẫn người dân một số kiến thức cơ bản và phương pháp sử dụng các thiết bị điện: hệ thống chiếu sáng, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, quạt điện, bình nước nóng, máy công nghiệp... bảo đảm tiết kiệm điện mà vẫn đạt hiệu suất tối ưu. Tư vấn cho người dân một số kỹ năng lựa chọn sử dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các loại năng lượng như gas, xăng, than; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc tận dụng năng lượng gió, năng lượng nhiệt mặt trời và tái tạo năng lượng từ

những chất phế thải trong sản xuất, chăn nuôi phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đời sống. Thông qua hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Sở Công Thương mong muốn giúp cho tổ chức, cá nhân giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho tổ chức, cá nhân của xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Về thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, huyện Hưng Hà chọn, đăng ký hai xã là Hồng Minh và Hồng An. Đến nay hai xã đã hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Hiện nay huyện Hưng Hà và các xã

trong huyện đã xây dựng kế hoạch xử lý nợ đọng trong xây dựng NTM và phần đầu thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ

lực cố gắng và kết quả đạt được trong xây dựng NTM của huyện Hưng Hà. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Hưng Hà cần tập trung và có giải pháp cụ thể thực hiện những tiêu chí cấp huyện chưa đạt được. Yêu cầu trong năm 2019, huyện tập trung xử lý quyết liệt, dứt điểm nợ đọng của các công trình còn nợ đến ngày 30/9/2018. Không khởi công mới các công trình khi

không đủ điều kiện xây dựng, tránh tạo nợ đọng mới. Tiếp tục chỉ đạo các xã đã về đích NTM hoàn thiện và duy trì các tiêu chí NTM. Huyện cũng cần tăng cường chỉ đạo quyết tâm đưa xã Bắc Sơn về đích NTM năm 2018. Đối với xã đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu cần tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí. Có giải pháp thực hiện hiệu quả làm thay đổi tích cực

diện mạo nông thôn. Đối với mô hình HTX, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Giữ vững tinh thần an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết, phát huy dân chủ trong nhân dân để xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu.

Gần 300 lượt đoàn viên thanh niên ra quân vệ sinh môi trường vườn hoa Lê Quý Đôn

Trong hai ngày (30 - 31/10), Thành đoàn Thái Bình đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại vườn hoa Lê Quý Đôn (phường Đề Thám, thành phố Thái Bình).

Gần 300 đoàn viên thanh niên các xã, phường và cơ quan, đơn vị đã tham gia quét dọn rác, thu gom lá cây, cắt cỏ. Đây sẽ là hoạt động thường niên được Thành đoàn Thái Bình tổ chức 2 tuần/lần nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu; đồng thời, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia vệ sinh môi trường, nhằm

bảo vệ môi trường tại khu vực vườn hoa Lê Quý Đôn và Đền thờ Liệt sĩ tỉnh... tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Bình cũng tổ chức cảm biến công trình phần việc thanh niên chăm sóc, bảo vệ khu vườn viên xanh, sạch, đẹp. Cùng với việc đảm nhiệm vệ sinh môi trường tại vườn hoa Lê Quý Đôn, Thành đoàn Thái Bình đang thực hiện 15 công trình thanh niên và 15 tuyến phố do thanh niên tự quản.

TẮT ĐẠT



Đoàn viên thanh niên thành phố Thái Bình tham gia vệ sinh môi trường tại vườn hoa Lê Quý Đôn.

Đây cũng là vấn đề được đưa ra thảo luận tại hội thảo "Các rào cản trong phát triển thị trường đất nông nghiệp Việt Nam" do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) vừa tổ chức tại Hà Nội.

Nhiều rào cản đến từ cơ chế, chính sách

Chia sẻ tại hội thảo, ông Ngô Mạnh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam cho biết: Hà Nam là tỉnh có những đột phá trong việc tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh đã thí điểm cơ chế tích tụ đất đai theo hướng chính quyền cấp huyện, cấp xã đứng ra thuê đất của dân 20 năm, sau đó cấp tỉnh ký hợp đồng cho doanh nghiệp (DN) thuê lại đúng như thời gian thuê đất và giá đất của dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp vẫn giữ nguyên. "Ngân sách tỉnh ứng trả tiền thuê đất cho các hộ dân trong thời gian 20 năm, sau đó DN trả tiền thuê đất 10 năm đầu ngay sau khi ký hợp đồng, sau 10 năm nộp trả hết số tiền thuê còn lại. Đến nay, tỉnh đã quy hoạch được 6 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hai khu đã đi vào hoạt động, đã có 67 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi với diện tích 1.160ha của 2.200 hộ dân tham gia sản xuất nông sản sạch..." - ông Ngọc nói.

Tuy nhiên, theo ông Ngọc, khi triển khai, tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách. Theo đó, Luật Đất đai không quy định chính quyền được ký hợp đồng thuê đất của dân và không cho phép tỉnh ký hợp đồng cho thuê đất khi chưa có quyết định thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng. Luật Ngân sách không cho phép ứng tiền ngân sách để trả tiền thuê đất của dân sau đó thu của DN nhiều lần để hoàn trả. Quy định về hạn điền đã hạn chế việc các hộ dân đứng ra tích tụ, tập trung đất đai... "Để thu gom được 180ha đất giao cho một DN, chúng tôi phải thu gom của

Còn rào cản trong phát triển thị trường đất nông nghiệp Việt Nam

(nhandan.com.vn) Trong nông nghiệp đất đai là khâu đầu tiên trong đột phá phát triển ngành. Tuy nhiên, hiện nay thực trạng đất đai manh mún, quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất diễn ra chậm cùng với những rào cản về chính sách đã ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường đất nông nghiệp.



hơn 2.000 hộ dân" - ông Ngọc chia sẻ thêm.

Bà Trần Thị Thanh Nhân, trưởng nhóm khảo sát về tình hình chuyển nhượng, tích tụ đất đai thuộc Viện IPSARD cho biết: Hơn 70% mảnh đất sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam có diện tích nhỏ hơn 0,5ha. Điều này khác biệt khá lớn so với các nước trong khu vực, khi từ năm 2012, Thái Lan với 1,4 triệu mảnh ruộng có quy mô hơn 22ha. Tại Trung Quốc, từ năm 2013, 8,82% diện tích có quy mô hơn 3ha/mảnh. Cùng với đất đai manh mún, quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất diễn ra chậm. Thống kê không sát thực tế. Vấn đề đất nông lâm thực chưa giải quyết triệt để... Điều này cản trở không ít đến sự phát triển của thị trường đất đai.



Ảnh minh họa

VŨ THƯ 3.170 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Theo số liệu tổng hợp từ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Vũ Thư, từ ngày 16/11/2017 - 15/10/2018, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 3.170 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, 1.121 trường hợp vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp không có giấy phép lái xe, 2.024 trường hợp vi phạm lỗi khác như không gương, không bảo hiểm...

Tổng số tiền xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 900 triệu đồng; tạm giữ 100 phương tiện, tước 23 giấy phép lái xe các loại. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lập biên bản, phạt 9 xe ba bánh tự chế để xử lý theo quy định của pháp luật.



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Vũ Thư nhắc nhở, hướng dẫn người dân đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông.

Những tháng cuối năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật Giao thông

đường bộ, đồng thời tuyên truyền, phổ biến kiến thức về trật tự an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn huyện.

PHẠM HÙNG

CÔNG AN THÀNH PHỐ BẮT hai đối tượng trộm cắp xe máy

Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 30/10/2018, Công an thành phố Thái Bình đã có đủ căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn gồm:

Phạm Quốc Trí, sinh năm 1990, xã Thái Hồng và Đỗ Mạnh Trường, sinh năm 1976, xã Thụy Trình (Thái Thụy) về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận từ tháng 7 đến tháng 10/2018, chúng đã thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện lân cận. Số tài sản trộm cắp được các đối tượng mang bán để lấy tiền tiêu xài. Thủ đoạn của bọn chúng

đeo nhau bằng xe máy mang theo vạm phá khóa đi dọc các tuyến đường, thấy người dân để xe trước cửa nhà không có người trông coi thì Phạm Quốc Trí đứng ngoài cảnh giới cho Đỗ Mạnh Trường dùng vạm phá khóa lấy trộm xe rồi tẩu thoát.

Được biết, Phạm Quốc Trí và Đỗ Mạnh Trường đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÙNG

Bỏ bỏ những rào cản theo hướng bỏ hạn điền

Phân tích về thị trường đất đai nông nghiệp, bà Nhân cho rằng: Chỉ nói riêng về thị trường chuyển quyền sử dụng đất được diễn ra dưới ba hình thức: Nông dân với nông dân diễn ra khá trầm lắng. Đối với giao dịch chuyển quyền sử dụng đất giữa nông dân và DN, ở giao dịch này gặp khó khăn khi khung giá đất không phù hợp giá trị đất. Về thị trường chuyển quyền sử dụng đất bằng hình thức góp vốn, thực tế không phổ biến. Đối với thị trường cho thuê quyền sử dụng đất, ở hình thức giao dịch nông dân và nông dân chủ yếu là thỏa thuận bằng miệng. Dưới hình thức DN thuê đất, hiện đã phổ biến nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, do việc nêu doanh nghiệp thuê trực tiếp đất của dân sẽ rất khó khăn do chi phí giao dịch cao, rủi ro cho cả hai bên. Còn nếu doanh nghiệp thuê đất của nhà nước, hình thức này đang gặp khó vì hiện quỹ đất ngày càng hạn chế. Hình thức thứ ba do nhà nước thuê của dân và cho DN thuê lại đã được triển khai ở Hà Nam, Lâm Đồng. Hình thức này đã đạt được một số kết quả nhưng hiện đang vướng ở thể chế và pháp luật, rủi ro nếu DN không thực hiện hợp đồng.

Để xuất những giải pháp tháo gỡ rào cản trong phát triển thị trường đất nông nghiệp hiện nay, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng IPSARD cho rằng: Đất đai là khâu đầu tiên trong đột phá phát triển nông nghiệp nhất là khi chúng ta chuyển sang giai đoạn mới, nền nông nghiệp có chức năng mới - đó là nền kinh tế nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh việc sử dụng khoa học công nghệ, thu hút DN làm chuỗi. Để làm được điều này phải đổi thị trường đất đai ngày càng động.

Do đó, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cho rằng: Cần điều chỉnh theo hướng bỏ hạn điền, giới hạn đối tượng giao dịch. Ngoài ra, cần có dữ liệu, thông tin hồ sơ đất đai rõ ràng, thực đẩy cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều chỉnh vấn đề định giá đất, thủ tục giao dịch, thẩm định. Đồng thời, giảm chặt với thu hút đầu tư DN, tạo việc làm phi nông nghiệp cho hộ nông thôn.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

AGRIBANK

Mang phồn thịnh đến khách hàng

BỐ CÁO

THÀNH LẬP AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC THÁI BÌNH

- Căn cứ văn bản số 1043/QĐ-HĐTV-TCTL của Hội đồng thành viên Agribank ngày 09/10/2018 về việc thay đổi tên gọi Agribank Chi nhánh thành phố Thái Bình và phòng giao dịch phụ thuộc.

- Căn cứ văn bản số 1047/QĐ-HĐTV-TCTL của Hội đồng thành viên Agribank ngày 09/10/2018 về điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thái Bình (Sau đây gọi tắt là: Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình) được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/11/2018 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên chi nhánh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thái Bình.

Địa chỉ Chi nhánh: Số 297, Đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 02273.833.087

2. Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0100686174-885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2018.

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Viết Chính - Giám đốc.

4. Phạm vi quản lý: Agribank Chi nhánh Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà và các phòng giao dịch trực thuộc.